

แนวทางการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ในสถานการณ์การกลับมาแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้กลับมาแพร่ระบาดออกเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายเขตพื้นที่ และมีอัตราการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค และความปลอดภัยด้านสาธารณสุขของเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และเพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในห้วงที่มีสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อ ๒๓ ของประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒ พพ. จึงกำหนดแนวทางการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้

๑. เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม อาจจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ โดยจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงตลอดระยะเวลาดำเนินการตรวจสอบและรับรอง ทั้งนี้ต้องมีความครอบคลุมตามที่กฎหมายกำหนด

๒. ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ดำเนินการดังนี้

๒.๑ ในกรณีที่ดำเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้แจ้งรายละเอียดข้อมูลการตรวจสอบและรับรองออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตาม QR CODE นี้ ส่งไปยัง พพ. ทุกครั้งก่อนเริ่มดำเนินการตรวจสอบและรับรอง

๒.๒ จัดให้ผู้ชำนาญการและผู้ช่วยผู้ชำนาญการที่ดำเนินการตรวจสอบและรับรองทุกคน แสดงตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนดำเนินการตรวจสอบ และสามารถดำเนินการตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงาน โดยพิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนจากเอกสารและหลักฐาน ซึ่งอาจรวมถึงการสอบถามหรือสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และจัดเก็บข้อมูลที่ดำเนินการตรวจสอบไว้เป็นหลักฐาน

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางนี้ สามารถดำเนินการได้จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หรือจนกว่า พพ. จะมีการกำหนดแนวทางเป็นอย่างอื่น



<https://zhort.link/w9V>